

## รายงานการประชุม

คณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ ๗

วันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

### ผู้เข้าประชุม

๑	ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	ประธาน
๒	นายจรินทร์	ลัทธิชัยวุฒิ	รองประธานกรรมการ
๓	นายอิสสระ	สมชัย	รองประธานกรรมการ
๔	นายบุญจง	วงศ์ไตรรัตน์	รองประธานกรรมการ
๕	น.ส.นริศรา	ชวาลตันพิพัทธ์	รองประธานกรรมการ
๖	นายยุพ	นานา	รองประธานกรรมการ
๗	นางพรรณสิริ	กุลนาถศิริ	กรรมการ
๘	นายวัลลภ	พลอยทับทิม	กรรมการ
๙	นพ.ไพจิตร	วราจิต	กรรมการ
๑๐	พล.ต.ชัยพฤกษ์	พูนสวัสดิ์	กรรมการ
๑๑	นายขวัญชัย	วงศ์นิติกร	กรรมการ
๑๒	นายสุนทร	เพ็งมาก	กรรมการ
๑๓	นายสมเกียรติ	ฉายะศรีวงศ์	กรรมการ

๑๔	นายสาข์ันธ์	รุ่งป่าสัก	ที่ปรึกษากระทรวงศึกษาธิการด้านการประเมิน คุณภาพการศึกษา แทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	กรรมการ
๑๕	นพ.โกวิท	ยงวานิชจิต	รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร แทน ปลัดกรุงเทพมหานคร	กรรมการ
๑๖	พล.ท.สุรศักดิ์	กาญจนรัตน์	ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน แทน ผู้บัญชาการทหารบก	กรรมการ
๑๗	นางจุฑาทิพย์	เดชชาติวินิช	ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ แทน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ	กรรมการ
๑๘	นางสุชาดา	รังสีนันท์	ที่ปรึกษาระบบราชการสำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน แทน เลขธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	กรรมการ
๑๙	นายมงคล	สุระสัจจะ	อธิบดีกรมการปกครอง	กรรมการ
๒๐	นายวิเชียร	ชวลิต	อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๒๑	นายพิทยา	จินาวัดน์	รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด แทน เลขธิการคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด	กรรมการ
๒๒	พล.ต.ต.อาชวันต์	โชติกเสถียร	ผู้บังคับการอำนาจการ กองบัญชาการ ตำรวจปราบปรามยาเสพติด แทน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ	กรรมการ
๒๓	นายสุมนชาติ	กุลตะวาทีน	ผู้ตรวจการอาวุโส บริษัท อ.ส.ม.ท.จำกัด(มหาชน) แทน ประธานกรรมการ บริษัท อ.ส.ม.ท. จำกัด (มหาชน)	กรรมการ
๒๔	นายบริสุทธิ์	บูรณะสัมฤทธิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ แทน กรรมการผู้จัดการสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓	กรรมการ
๒๕	พ.อ.ชัยฉกนที	อเนกเวียง	ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก แทน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก	กรรมการ

๒๖	น.ส.มนัสชนก	ปานปั้น	รักษาการหัวหน้างานวางแผนภาพลักษณ์องค์กรฝ่ายรายการ แทน กรรมการผู้จัดการสถานีโทรทัศน์สีทองทัพบก ช่อง ๗	กรรมการ
๒๗	นางกิริติกา	จิตรยานนท์	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและสร้างสรรค์การผลิตรายการ ๑,๔ แทน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	กรรมการ
๒๘	นายจรงค์ศักดิ์	ช่างสุวรรณ	เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายการอาวุโส แทน ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย	กรรมการ
๒๙	น.ส.จิระเกศ	ศิริปริดาภักดิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด แทน ประธานกรรมการบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด	กรรมการ
๓๐	น.ส.ประภาวดี	ธานีรณานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) แทน ประธานกรรมการบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ
๓๑	นพ.ปราชญ์	บุญยวงศ์วิโรจน์	คณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	กรรมการ
๓๒	นายชาติชาย	สุทธิกลม	อธิบดีกรมราชทัณฑ์	กรรมการ
๓๓	นพ.ชาตรี	บานชื่น	อธิบดีกรมสุขภาพจิต	กรรมการและ เลขานุการ
๓๔	นพ.วชิระ	เพ็งจันทร์	รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๕	ม.ล.ยุพดี	ศิริวรรณ	ที่ปรึกษาสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นายสุนิต์	ทิวะเวช	ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข
๒	นายบุญชัยธีร์	พานิชประไพ	เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๓	นพ.คำรณ	ไชยศิริ	คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๔	นางประนอม	จันทร์ภักดี	ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๕	นายชนกร	วังบุญคงชนะ	ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๖	นพ.สถาพร	วงษ์เจริญ	รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๗	นพ.สมชัย	ภิญโญพรพาณิชย์	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (เขต ๕ และเขต ๑๑)
๘	นพ.พรเทพ	ศิริวนารังสรรค์	ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑
๙	นพ.ทวีเกียรติ	บุญยไพศาลเจริญ	ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๓
๑๐	นพ.สมชัย	นิงพานิช	ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๔
๑๑	นพ.จักรกฤษณ์	ภูมิสวัสดิ์	ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๖
๑๒	นพ.วิรัช	เกียรติเมธา	ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๗
๑๓	นพ.สุพรรณ	ศรีธรรมมา	ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑๒
๑๔	นพ.ชูวิทย์	ลิขิตยิ่งวรา	ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑๔
๑๕	นพ.บุญชัย	สมบุญสุนัซ	ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑๖
๑๖	นพ.โสภณ	เมฆธน	ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑๗ และเขต ๑๘
๑๗	พญ.วิลาวัณย์	จึงประเสริฐ	อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
๑๘	นพ.สมยศ	ศิรัสมิ	อธิบดีกรมอนามัย
๑๙	นพ.วิวัฒน์	วิรัชกิจจา	รองอธิบดีกรมการแพทย์ แทน อธิบดีกรมการแพทย์
๒๐	นพ.ประพนธ์	ตั้งศรีเกียรติกุล	รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แทน อธิบดีกรมควบคุมโรค
๒๑	นางประนอม	คำเที่ยง	รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แทน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๒๒	นพ.เกียรติภูมิ	วงศ์รจิต	รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
๒๓	นพ.ศักดิ์ดา	กาญจนวิโรจน์กุล	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา
๒๔	พญ.รัชณี	ฉลองเกื้อกุล	ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑ กรมสุขภาพจิต

๒๕	นพ.วิเชียร	ดีเป็นธรรม	ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔ กรมสุขภาพจิต
๒๖	นางสุวรรณา	มัชฌานนท์	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต
๒๗	นายผดุงกิจ	สงวนวัฒนา	รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข แทน เลขานุการคณะกรรมการอาหารและยา
๒๘	น.ส. โสมศิริ	ประทีปจิตติ	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ แทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะกรรมการบูรณาการโครงการฯ

๑	นายปราชญา	กรองแก้วอารยะ	กระทรวงมหาดไทย
๒	นอ.หญิงสุภักคณา	บุญสม ร.น.	กระทรวงกลาโหม
๓	ว่าที่เรือตรีสุรัชย์	เพชรกุล	กระทรวงยุติธรรม
๔	น.ส.สุดา	ศิลากุล	สำนักนายกรัฐมนตรี
๕	พ.ต.ท.หญิงธชกานต์	ปัทมะศิริ	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๖	นายชัยชาญ	ช่วยโพธิ์กลาง	กระทรวงศึกษาธิการ
๗	นายวัลลภ	รุ่งเรือง	กระทรวงแรงงาน
๘	นางกัญญารัตน์	จิระจินดา	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๙	พญ.ปานฤดี	มโนมัยพิบูลย์	กรุงเทพมหานคร
๑๐	นางอัญชลี	ศิริทรัพย์	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๑๑	นายสมศักดิ์	เกียรติदानุสรณ์	กรมราชทัณฑ์
๑๒	นายนเรศ	แก้วเฉย	กรมราชทัณฑ์
๑๓	นางตติยา	ทุมเสน	ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต
๑๔	นางอรวรรณ	สุวรรณะบุญย์	สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต
๑๕	น.ส.เนตรชนก	บัวเล็ก	สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต

คณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ ฯ

๑	นายปิติ	จันทร์	กระทรวงมหาดไทย
๒	นายชัยวัฒน์	จิตตเมตตากุล	กระทรวงมหาดไทย
๓	นายสฤทธิเดช	บำปัญญา	กระทรวงแรงงาน
๔	นางอัญชลี	ปะดุกา	กระทรวงแรงงาน
๕	นางภัทราภรณ์	เจริญรักษ์	กระทรวงแรงงาน
๖	นายเฉลิมพล	ชาญศิลป์	กรุงเทพมหานคร
๗	น.ส.พยุง	ลาวิณห์	กรุงเทพมหานคร
๘	นางธนิกา	เจียรระนัยปริเปรม	กรุงเทพมหานคร
๙	น.ส.ปณัสยา	ชะเอม	กรุงเทพมหานคร
๑๐	นายสุวิชาญ	รักษ์รัตนากร	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๑๑	นางธนิมา	เจริญสุข	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๒	ศส.อรรธรณ	ชลวาสิน	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑๓	นางปาริชา	พรหมจันทร์	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑๔	นายสมชาย	วิทย์ดำรงค์	กรมการพัฒนาชุมชน
๑๕	นางกาญจนาวรรณ	ช่วยมันคง	กรมการพัฒนาชุมชน
๑๖	พ.ต.ท.หญิงรุ่งนภา	ประสานพานิช	ภาคเอกชน
๑๗	นายบัลลังก์	นุชนิยม	กรมการปกครอง
๑๘	นางกฤษณา	จันทร์ตรี	กรมสุขภาพจิต
๑๙	น.ส.สุรพันธ์	ปราบกรี	กรมสุขภาพจิต
๒๐	นางธิดา	จุลินทร	กรมสุขภาพจิต
๒๑	น.ส.บังอร	ศรีเนตรพัฒน์	กรมสุขภาพจิต
๒๒	นางอุษา	พึงธรรม	กรมสุขภาพจิต
๒๓	น.ส.ศศิรััตน์	รุจิระชาคร	กรมสุขภาพจิต

เริ่มประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จยังห้องประชุมชัชวาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทรงเป็นองค์ประธานการประชุม ตามวาระ ดังนี้

วาระที่ ๑

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ ดังนี้

๑. เพื่อให้คณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ จากหน่วยงานหลักกราทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในความรับผิดชอบในรอบปีที่ผ่านมาต่อองค์ประธานโครงการเพื่อทรงทราบ

๒. เพื่อให้คณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ จากทุกภาคส่วนได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานปี ๒๕๕๓ จากองค์ประธานโครงการ และนำไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแนวทางพระดำริและพระประสงค์ ในปี ๒๕๕๓

๔. เพื่อให้คณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ แต่ละภาคส่วนได้รับทราบปัญหา อุปสรรครวมทั้งความสำเร็จของการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำไปพัฒนางานในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๕. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ ที่จะปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ สมดังพระปณิธานขององค์ประธานโครงการที่ได้ทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานและเป็นองค์นำในการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ด้วยพระองค์เอง

การดำเนินโครงการภายใต้ ๓ ยุทธศาสตร์ ตลอดระยะเวลากว่า ๗ ปีที่ผ่านมา มีพัฒนาการดังนี้

ระยะที่ ๑ ช่วง ๓ ปีแรกของการดำเนินโครงการ ได้มุ่งเน้น การสร้างกระแส ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและจัดกิจกรรมรณรงค์รูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่โครงการให้เป็นที่รู้จักโดยกว้างขวาง สร้างกระแสให้เกิดค่านิยมการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด สร้างกระแสการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ และสร้างกระแสการให้โอกาสผู้หลงผิดกลับคืนเป็นคนดีของสังคมภายใต้โครงการ “ใครติดยาขมมือขึ้น”

ระยะที่ ๒ ช่วง ๓ ปีต่อมา การดำเนินงานได้ มุ่งสู่คุณภาพ โดยการสนับสนุนและผลักดันการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษาและพัฒนาแกนนำอาสาสมัครประจำศูนย์ เพื่อให้บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแก่เยาวชนภายใต้กรอบ ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา และพัฒนา EQ

ระยะที่ ๓ คือ ระยะเวลาปัจจุบันได้มุ่งการดำเนินงานสู่การพัฒนาเครือข่าย โดยการสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่าย TO BE NUMBER ONE พัฒนาจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ทั้งในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ ผู้การเป็นจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ เพื่อการศึกษาเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

สำหรับระยะต่อไปของแผนการดำเนินโครงการ คือ การมุ่งขยายผล ผู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในกลุ่มเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ไพจิตร วราจิต) เบิกคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คณะผู้บริหารระดับสูงที่สนับสนุนการดำเนินโครงการและคณะกรรมการบูรณาการโครงการฯ ที่ได้รับตำแหน่งใหม่เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก

อธิบดีกรมสุขภาพจิต (นายแพทย์ชาติร์ บานชื่น) กราบทูลรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๒ ดังต่อไปนี้

๑. จังหวัดภูมิภาคได้ร่วมสนองพระดำริขยายผล และพัฒนาเครือข่ายการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER เพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยเฉพาะในสถานศึกษา ทำให้ปัจจุบันมีศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ในจังหวัดภูมิภาค จำนวน ๘,๕๔๖ แห่ง ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ของสถานพินิจ ๕๑ แห่ง และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ของกรุงเทพมหานคร อีก ๗๖ แห่ง

๒. ผลการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ๔ แห่ง ณ ศูนย์การค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องตลอดมา นับตั้งแต่เริ่มจัดตั้งศูนย์ในปี ๒๕๔๗ สำหรับปี ๒๕๕๒ มีเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE มาใช้บริการ ดังนี้

- ซีคอนสแควร์	จำนวน ๓๑,๗๖๒ คน
- แฟชั่นไอส์แลนด์	จำนวน ๒๘,๔๑๗ คน
- ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต	จำนวน ๒๓,๕๒๐ คน
และเดอะมอลล์ บางแค	จำนวน ๒๕,๓๑๕ คน

๓. โครงการค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE ผู้ความเป็นหนึ่ง ซึ่งกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีๆ ละ ๒ ครั้ง มีเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE จากทั่วประเทศให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม รุ่นละ ๓๐๐ คน รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ และผู้ปกครองขอสมัครเข้าร่วมสังเกตการณ์เพิ่มเติมรุ่นละกว่า ๕๐ คน นับเป็นค่ายในฝันที่เยาวชนรอคอยให้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในค่าย และมีโอกาสเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจากใต้ฝ่าพระบาทเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสืบไป



๔. จำนวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๒ มีรายละเอียดดังนี้

นักเรียน/นักศึกษา	๑๘,๖๗๘,๕๓๓ คน
ผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ	๒,๔๑๑,๔๖๒ คน
เยาวชนและประชาชนทั่วไป	๑๗,๒๐๒,๗๘๐ คน
สมาชิกไคร่คิดขยายมือขึ้น	๓๓๐,๓๒๒ คน
รวมทั้งสิ้น	๓๘,๖๒๓,๔๙๗ คน

ชมรม TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ จากเดิม ๓๒๒,๐๐๔ แห่ง เพิ่มเป็น ๓๒๘,๔๔๐ แห่ง แยกเป็น

ในสถานศึกษา	๕๒,๔๕๒ แห่ง
ในสถานประกอบการ	๑๐๒,๓๖๗ แห่ง
ในชุมชน	๑๗๓,๖๒๑ แห่ง

จำนวนเยาวชนวัยรุ่นอายุ ๑๐ - ๒๔ ปี ทั่วประเทศ เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE รวมทั้งสิ้น ๑๑,๐๘๑,๒๐๘ คน (คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖)

๕. ปี ๒๕๕๒ ได้ฝ่าพระบาทได้ทรงพระกรุณาธิคุณเสด็จเยี่ยมติดตามงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE และพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่เหล่าสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ จำนวน ๑๖ ครั้ง แยกเป็น จังหวัดภูมิภาค ๑๕ จังหวัด ๒๖ แห่ง และกรุงเทพมหานคร ๑ เขต ๒ แห่ง

๖. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ดำเนินการเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะการจัดประกวดผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ปี ๒๕๕๒ มีจังหวัดและชมรมในสถานศึกษา สถานประกอบการ และในชุมชนเข้าร่วมการประกวดจำนวน ๒๗๖ แห่ง เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๑ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๔

สำหรับรายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY ทางสถานีโทรทัศน์ NBT โดยเฉพาะช่วง Talk To The Princess ที่องค์ประธานโครงการทรงพระกรุณาธิคุณตอบจดหมายสมาชิกด้วยพระองค์เองได้รับความสนใจและติดตามชมจากผู้ชมทั่วประเทศอย่างกว้างขวาง และครอบคลุมทุกกลุ่มอายุมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ปรับปรุงรายการ โดยเชิญกลุ่มสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมรายการ เพื่อกราบทูลถามปัญหาจากองค์ประธานโครงการโดยตรงทำให้กระแสตอบรับเพิ่มมากยิ่งขึ้น

๗. ด้านการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานหลัก ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ช่วยสนับสนุนงบประมาณบางส่วนส่งผลให้การดำเนินงานโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

๘. ประมาณปลายปี ๒๕๕๒ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้ประสานความร่วมมือมายังกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ โครงการฯ เพื่อขอแนะนำแนวทางการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE และการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER เข้าไปดำเนินการสำหรับกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังให้ผู้ต้องขังส่วนหนึ่ง ได้มีโอกาสเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE และได้เข้าร่วมกิจกรรมในชมรมและในศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น เพื่อต่อไปเมื่อมีโอกาสกลับสู่สังคม กรมราชทัณฑ์เชื่อว่าประสบการณ์ที่ได้จากการเป็นสมาชิกหรือแกนนำ TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำ จะช่วยเสริมสร้างความรู้สึกรักมีคุณค่าในตนเองให้มากขึ้น ซึ่งความรู้สึกรักนี้สามารถก่อเกิดขึ้นได้ภายใต้พระบารมีและพระกรุณาธิคุณขององค์ประธานโครงการ ที่จะคิดตัวสมาชิกเรือนจำ เมื่อกลับสู่ชุมชนของตนเองไม่มากนักน้อย

๙. แผนการดำเนินงานในภาพรวมของโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๓ กรมสุขภาพจิต ได้รับงบประมาณจำนวน ๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเจ้าภาพหลักอีก ๗ หน่วยงานๆ ละ ๖,๒๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งขณะนี้หน่วยงานต่างๆ อยู่ระหว่างการโอนเงินให้แก่โครงการเพื่อดำเนินการตามแผนต่อไป

๑๐. แผนงานใหม่ในโครงการ ซึ่งจะเริ่มปลายปี ๒๕๕๓ ได้แก่ โครงการ TO BE NUMBER ONE IDOL กรมสุขภาพจิต ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ โครงการฯ อยู่ระหว่างประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานเจ้าภาพหลัก เพื่อขอเพิ่มงบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ในอันที่จะสร้างและส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนวัยรุ่น ซึ่งเป็นสมาชิกโครงการได้เกิดแรงบันดาลใจที่จะประพฤติปฏิบัติตนในการศึกษาหาความรู้และดำเนินชีวิตตามแนวทางที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของสังคม ในฐานะต้นแบบของคนรุ่นใหม่ TO BE NUMBER ONE ที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ซึ่งจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในตนเองยิ่งขึ้นและเพื่อเตรียมการในเรื่องนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มีหนังสือขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมไปยังหน่วยงานเจ้าภาพหลักอีกหน่วยงานละ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนในปี ๒๕๕๔ ต่อไป

๑๑. สำหรับเรื่องสุดท้าย ที่จะนำความภาคภูมิใจมาสู่เหล่าสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ คือ การที่รัฐบาลเม็กซิโก โดยสถานทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย ได้มีหนังสือกราบทูลเชิญได้ฝ่าพระบาท ในฐานะองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ เสด็จเป็นองค์ปาฐกพิเศษในพิธีเปิดการประชุม มหกรรมเยาวชนโลก World Youth Conference 2010 ที่เมือง Leon รัฐ Guanajuato ประเทศเม็กซิโก และกราบทูลเชิญเสด็จเยี่ยมหน่วยงานยาเสพติดของประเทศเม็กซิโก ในฐานะแขกพิเศษของรัฐบาล ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ พร้อมนี้ได้แจ้งเชิญผู้แทนจากประเทศไทยซึ่งประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ และผู้แทนเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE จำนวนหนึ่งเข้าร่วมการประชุม

ในระดับผู้บริหารและระดับเยาวชน เพื่อนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชน ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ด้วย

การดำเนินเรื่องดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิตจะเป็นผู้เตรียมการ และจัดทำคำของบประมาณในส่วนของงบกลางประจำปี ๒๕๕๓ จากคณะรัฐมนตรีเป็นกรณีพิเศษ ขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการประสานข้อมูลและดำเนินการ ซึ่งจะได้กราบทูลความก้าวหน้าเพื่อทรงทราบและทรงมีพระวินิจฉัยต่อไป

วาระที่ ๒ อธิบดีกรมสุขภาพจิตกราบทูลเชิญทอดพระเนตร VDO Presentation สรุปผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๒

วาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๒ ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ ๔ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เบิกผู้แทน ๕ กระทรวงหลักกราทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๒ และแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๕๓ ตามลำดับ ดังนี้

**นายขวัญชัย วงศ์นิติกร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย** กราทูลรายงานผลการสนับสนุนดำเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๒ และแนวทางการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนเสพติดปี ๒๕๕๓ ของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

กระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีบทบาทหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก กำกับติดตามการบูรณาการในการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนเสพติดในพื้นที่ โดยจังหวัด อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ในการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนในกลุ่มเยาวชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติด ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

การสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๒

กระทรวงมหาดไทย ได้สนับสนุนกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน โดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โครงการ TO BE NUMBER ONE ไปสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนเสพติดในกลุ่มเยาวชนให้มีจิตสำนึก มีภูมิคุ้มกัน และมีการพัฒนาทักษะชีวิตให้พ้นภัยยาเสพติด เนื่องจากจุดแตกหักของปัญหาเยาวชนเสพติดอยู่ที่กลุ่มเยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยการบริหารจัดการการบูรณาการแผนงานงบประมาณ การขยายเครือข่าย

การรณรงค์สมาชิก การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษา ในสถานประกอบการ การจัดค่ายเยาวชน การประกวดกิจกรรมต่างๆ และการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ในสถานศึกษา และในสถานประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนนวัตกรรมสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก ชุมชนและสังคมให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

#### การสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๓

กระทรวงมหาดไทย ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาเสพติดเป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมและความเป็นอยู่ของประชาชน จึงกำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ โดยในปี ๒๕๕๓ ได้กำหนดให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามปฏิบัติการ “มหาดไทย CLEAN & SEAL ทำความดีเพื่อแผ่นดินกวาดล้างให้สิ้นยาเสพติด” ตามปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ รื้อป้องกัน ระยะที่ ๒ ของรัฐบาล โดยการ CLEAN ทำประชามวิธีลับ เพื่อค้นหาผู้เสพ ผู้ค้าในหมู่บ้านชุมชนและ SEAL คือป้องกันสกัดมิให้ยาเสพติดเข้าสู่หมู่บ้านชุมชนได้อีก เมื่อค้นพบผู้ค้ายาเสพติดมอบให้ตำรวจดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายและผู้เสพ ผู้คิด มอบให้กระทรวงสาธารณสุข นำเข้าสู่การบำบัด รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามกระบวนการระบบสมัครใจ หรือระบบบังคับบำบัด นอกจากนี้ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้สนับสนุนงบประมาณและสถานที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด เป็นสถานที่บำบัดฟื้นฟูผู้เสพ ผู้คิด ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมส่งเสริมอาชีพผู้ผ่านการบำบัด ฟื้นฟู และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

ในการดำเนินการดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ได้มีการบูรณาการทุกภาคส่วน เข้าร่วมดำเนินการ โดยการนำยุทธศาสตร์โครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติ กำหนดเป็นวาระของจังหวัดและอำเภอในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน นอกจากนี้ สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ในสถานศึกษา ในสถานประกอบการ และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษา ในสถานประกอบการเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ทั้งนี้ได้สนับสนุนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ส่งจังหวัด TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมการประกวดกิจกรรมทุกๆ ประเภทเป็นประจำทุกปี ทั้งระดับภาคและประเทศ นอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ศูนย์กิจกรรมเยาวชน และลานกีฬา เป็นต้น

นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน กราบทูลรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการดำเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๒ และแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในปี ๒๕๕๓ ของกระทรวงแรงงาน ดังนี้

#### การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๒

ในปี ๒๕๕๒ กระทรวงแรงงานได้ดำเนินการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ดังนี้

๑. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) กระทรวงแรงงานได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการขนาดใหญ่และขนาดกลางและเล็ก เพื่อประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เกณฑ์พิจารณาการตัดสิน ตลอดจนระดมสมองหาแนวทางการพัฒนาสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการ มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในระหว่างวันที่ ๕ - ๖ กันยายน ๒๕๕๒ ณ จังหวัดนครราชสีมา

๒. การจัดทำคู่มือการดำเนินงาน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการ TO BE NUMBER ONE) กระทรวงแรงงานได้จัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการพัฒนากิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบทการดำเนินงานของสถานประกอบการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ

๓. การประกวดผลการดำเนินงาน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ในปี ๒๕๕๒ กระทรวงแรงงานร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยจัดบุคลากรของกระทรวงเข้าร่วมในคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่และสถานประกอบการขนาดกลางและเล็กและร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในการตัดสินการประกวดระดับภาคกลางและภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรี

๔. การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ สำนักงานแรงงานจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานในพื้นที่ของกระทรวงแรงงานได้จัดให้มีการอบรมประชุมชี้แจงนายจ้าง ลูกจ้าง ที่เป็นผู้แทนของสถานประกอบการเรื่องการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานประกอบการที่ดำเนินงานอยู่แล้ว เน้นเรื่องการขยายผลไปสู่สถานประกอบการอื่นเพื่อสร้างเครือข่ายในการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE โดยในปี ๒๕๕๒ ได้ดำเนินการ จำนวน ๓๐๘ แห่ง

แนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๓

ในปี ๒๕๕๓ กระทรวงแรงงานยังคงให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางและภารกิจของกระทรวงเช่นเดิม แต่จะมุ่งเน้นให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE กระทรวงแรงงานจะน้อมนำพระปณิธานขององค์ประธานโครงการมาดำเนินการ โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

๑) สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ กระทรวงแรงงานได้โอนงบประมาณให้กรมสุขภาพจิต เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จำนวน ๖,๒๕๐,๐๐๐ บาท (หกล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒) สนับสนุนการจัดประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๕๓ กระทรวงแรงงานร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยจัดบุคลากรของกระทรวงเข้าร่วมในคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท ทั้งการคัดเลือกในระดับภาค และการลงตรวจเยี่ยมในพื้นที่

และการตัดสินใจการประกวดระดับประเทศ โดยในปี ๒๕๕๑ มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการเข้าร่วม การประกวด จำนวน ๑๕ ชมรม

๓) สนับสนุนให้สถานประกอบการที่เคยเข้าร่วมการประกวดให้เข้าร่วมประกวดต่อเนื่อง ทุกปี เพื่อรักษามาตรฐานของชมรมและนำไปสู่การเป็นชมรมต้นแบบ

๔) ส่งเสริมให้สถานประกอบการที่จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ให้ดำเนินกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง

๕) สนับสนุนให้เกิดการขยายเครือข่ายการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการอื่น ๆ ให้เพิ่มมากขึ้น

๖) ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ สำหรับชมรมที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม ชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่สถานประกอบการอื่นๆ สร้างความภาคภูมิใจให้ สถานประกอบการและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกคน

๗) นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยมอบหมายให้สำนักงานแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็น หน่วยงานในพื้นที่ให้ร่วมดำเนินกิจกรรมตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ทุกกิจกรรม

**นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ที่ปรึกษากระทรวงศึกษาธิการด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา** กราบทูลรายงาน การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE)ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ผ่านมาและแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์รั้วโรงเรียน โดยการสร้าง กิจกรรม กระบวนการทำงานเสริมสร้างความเข้มแข็งในสถานศึกษา ให้เยาวชนรุ่นใหม่มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจต่อต้าน ยาเสพติด ภายใต้การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) โดยมีสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนำนโยบายปรับขยายไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

๑. จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาเพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยม ที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามองค์ประกอบหลัก ๓ ก. คือ กรรมการ กองทุน และกิจกรรม

๒. รับสมัครสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในทุกปีการศึกษากำหนดเป้าหมาย ๑๐๐ เปอร์เซนต์ในทุกสถานศึกษา

๓. จัดให้มีกิจกรรมด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน โดยพัฒนาแกนนำและสนับสนุนการจัดกิจกรรม เสริมสร้างทักษะชีวิต รวมทั้งจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ”

๔. จัดให้มีการประกวดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ตามความสนใจ เพื่อนำผลงานและส่งตัวแทน ของชมรมเข้านำเสนอผลงานการประกวดในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ

๕. พัฒนาเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลในชนบท และการมีจิตอาสาเข้าไปช่วยพัฒนาสถานที่ต่าง ๆ

แผนปฏิบัติการโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ และต่อเนื่องปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ประกอบด้วยโครงการหลัก ดังนี้

๑. โครงการอบรมนักเรียนแกนนำและครูแกนนำการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา

๒. โครงการจัดประกวดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ตามความสนใจของสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในทุกสถานศึกษา

๓. โครงการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษาตามความพร้อมของสถานศึกษากำหนดเป้าหมายปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำนวน ๕๐๐ แห่ง

๔. การดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ดังนี้

๔.๑ จัดประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับพื้นที่การศึกษา และระดับจังหวัด

๔.๒ จัดกิจกรรมและจัดนิทรรศการในวันต่อต้านยาเสพติดโลกทุกสถานศึกษา

๕. โครงการจิตอาสาสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และสร้างเครือข่ายในชุมชน

สำหรับในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการ ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นจำนวนเงิน ๖,๒๕๐,๐๐๐.-บาท (หกล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้จัดทำคำของบประมาณเป็นจำนวนเงิน ๖,๕๕๒,๕๐๐.-บาท (หกล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการดำเนินงานในปีต่อไป

ในการประกวดมหกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๓ ได้มีสถานศึกษาเข้าร่วมประกวดในกลุ่มต้นแบบและกลุ่มดีเด่นเป็นจำนวนมาก จากการนำเสนอของคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา พบว่ามวลสมาชิกได้มีการนำกิจกรรมที่หลากหลายไปประยุกต์ใช้และสร้างนวัตกรรมใหม่ภายใต้ยุทธศาสตร์ของโครงการได้ โดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่มีผู้เสพยาเสพติดรายใหม่สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ในระดับหนึ่ง และในปีการศึกษา ๒๕๕๓ จะได้ส่งเสริม สนับสนุนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับ อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยขอความอนุเคราะห์จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ในการจำแนกประเภทการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับมาตรฐาน และระดับอาชีวศึกษา – อุดมศึกษา ต่อไป

นายสุนทร เพ็งมาก รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม กราบทูลรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ และแผนการปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ดังนี้

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ โดยนำโครงการเข้าไปดำเนินงานในหน่วยงานสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งได้แก่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดทุกจังหวัด และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ

เมื่อเริ่มดำเนินโครงการ ได้กำหนดให้ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จำนวน ๑๗ แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศ นำกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ไปใช้ด้วยการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER รับสมัครสมาชิก อบรมแกนนำประจำศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชน ถือได้ว่าเป็นกระบวนการสำคัญที่ส่งเสริมศักยภาพเชิงบวก ตลอดจนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนได้อย่างสมบูรณ์

ในปี ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๑ ได้ขยายการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ๒๒ แห่งรวมเป็น ๓๙ แห่ง โดยจัดอบรมแกนนำประจำศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นรับสมัครสมาชิกจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งจัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ หาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพื่อพัฒนาการดำเนินโครงการในปีต่อไป

สำหรับในปี ๒๕๕๒ มีการขยายการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นเพิ่มอีก ๑๒ แห่ง รวมปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น ๕๑ แห่ง ครอบคลุมจำนวนหน่วยงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีการจัดอบรมแกนนำและจัดกิจกรรมภายใต้ชมรม TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง มีตารางกิจกรรมอย่างน้อย ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมทั้งจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนและบำบัดแก้ไขเด็กและเยาวชน โดยใช้กระบวนการทำงานแบบสหวิชาชีพในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้ได้เรียนรู้ทักษะชีวิตสามารถถ่ายทอดให้กลุ่มเพื่อนมีการจัดมุมเรียนรู้ ๓ มุม ได้แก่

๑) มุมปรับทุกข์ บริการให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และเยาวชนแกนนำที่ผ่านการอบรมแล้ว โดยมีการเปิดให้บริการเป็นเวลา เมื่อเด็กและเยาวชนมีปัญหา เกิดความไม่สบายใจต้องการระบาย หรือมีความทุกข์ หรือความสุขก็ตาม สามารถเข้าใช้บริการในมุมปรับทุกข์ กับเจ้าหน้าที่หรือเพื่อนเยาวชนด้วยกันได้

๒) มุมสร้างสุข มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบชมรม โดยเปิดชมรมที่เด็กมีความสนใจ และต้องการเข้าร่วม มีครูที่ปรึกษาและเยาวชนแกนนำเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในชมรม มีการตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมโดยเด็กและเยาวชนเอง มีการจัดกิจกรรมตามตารางทุกสัปดาห์ และรายงานผลการจัดกิจกรรม



ให้คณะกรรมการศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ทราบอีกครั้งหนึ่งเพราะเด็กและเยาวชนที่เป็นคณะกรรมการศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER จะเป็นผู้ดูแลโครงการในภาพรวม

๓) มุมแก้ปัญหา และมุมพัฒนา E.Q. แบ่งส่วนศึกษาด้วยตนเองและส่วนที่เป็นกิจกรรมกลุ่ม โดยส่วนที่ศึกษาด้วยตนเองจะมีหนังสือและคู่มือให้ความรู้ในด้านต่างๆ จัดให้กับเยาวชนที่เข้ารับบริการทั้งสาระและบันเทิงส่วนกิจกรรมกลุ่ม ได้จัดเตรียมเกมเพื่อฝึกคิดแก้ปัญหาให้เด็กและเยาวชนได้ใช้สมองในการพัฒนากระบวนการคิด การใช้สมาธิ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดความตึงเครียดให้กับเด็กและเยาวชน

จากกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดำเนินการในศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ส่งผลให้เด็กและเยาวชนแกนนำในชมรม สามารถใช้ศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์และนำกลุ่มกิจกรรมในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านความคิด สติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ รู้จักใช้เวลาว่างในทางที่เหมาะสม เด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่า มีความภาคภูมิใจในตนเองและมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการริเริ่ม คิดและตัดสินใจในสิ่งที่มีผลกระทบต่อชีวิต ส่งผลต่อการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง รู้จักเห็นใจผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและมีลักษณะการเป็นผู้นำมีการทำงานเป็นทีม โดยเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะที่สร้างสรรค์และสร้างสุขให้กับตนเอง เช่น กีฬา ศิลปะ ดนตรี อาชีพ และการบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ทั้งสิ้น ๘,๓๕๔ คน แกนนำ จำนวน ๕๗๑ คน รวม ๘,๙๒๕ คน

งบประมาณ ในปี ๒๕๕๒ ทั้งสิ้น ๑,๗๐๔,๘๔๕ บาท(หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่พันแปดร้อยสี่สิบห้าบาท) สนับสนุนแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้

- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จำนวน ๑๗ แห่ง แห่งละ ๕๒,๖๘๕ บาท (ห้าหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) รวม ๘๙๕,๖๔๕ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)

- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำนวน ๓๔ แห่ง แห่งละ ๒๓,๘๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวม ๘๐๙,๒๐๐ บาท (แปดแสนเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

ในปี ๒๕๕๓ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีนโยบายดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืน สมดังพระปณิธานขององค์ประธานโครงการ ที่ทรงตั้งพระทัยมุ่งเห็นปัญหาหายสาบสูญไปจากสังคมไทย

นายชาติชาย สุทธิกลม อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม กราบทูลรายงานแผนการปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ดังนี้

กรมราชทัณฑ์ มีภารกิจที่สำคัญในการควบคุมดูแลผู้ต้องขังให้เป็นไปตามคำพิพากษา โดยปัจจุบันมีผู้ต้องราชทัณฑ์ (ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓) จำนวน ๒๑๘,๕๖๖ คน เป็นผู้ต้องราชทัณฑ์ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติด จำนวน ๑๒๔,๐๗๑ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๖.๗๖ คน ทำให้มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเรือนจำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยมีการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผู้ต้องขังคิดยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ในระดับหนึ่งเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จำเป็นจะต้องเน้นการป้องกันและเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ต้องขังในการที่จะเห็นคุณค่าของตนเองต่อไป กรมราชทัณฑ์ จึงได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องนำกิจกรรม TO BE NUMBER ONE มาใช้ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน โดยได้ประสานงานกับสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อนำกิจกรรม TO BE NUMBER ONE มาใช้กับผู้ต้องขังในเรือนจำต่อไป

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ การดำเนินงานจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) ในเรือนจำ / ทัณฑสถาน ได้มีการดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดตั้งคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) ในกรมราชทัณฑ์ ซึ่งได้มีการประชุมเตรียมการจัดตั้งไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓

๒. ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในเรือนจำ/ทัณฑสถาน และวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ เพื่อจะกำหนดแนวทางการดำเนินงานต่อไป คือ

๒.๑ จัดทำคู่มือการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในเรือนจำ / ทัณฑสถาน

๒.๒ คัดเลือกเรือนจำ / ทัณฑสถาน ทั่วประเทศที่จะนำร่อง จำนวน ๕ แห่ง (เขตละ ๑ แห่ง)

๒.๓ ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจโครงการ TO BE NUMBER ONE สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่จะดำเนินกิจกรรมดังกล่าวในเรือนจำ / ทัณฑสถาน

๒.๔ ดำเนินการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในเรือนจำ / ทัณฑสถาน นำร่อง ๕ แห่ง โดยมีการดำเนินการรับสมัครและอบรมอาสาสมัครแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น

๒.๕ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของชมรมฯ และปรับปรุงกิจกรรมให้เหมาะสมกับแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นต่อไป

๒.๖ กำหนดแผนการนำกิจกรรมการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นไปขยายผลในเรือนจำ / ทัณฑสถานทั่วประเทศต่อไป เพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีจิตสำนึกที่ดี มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมและหันโทษกลับไปสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน สมดังพระปณิธานขององค์ประธานโครงการที่ทรงตั้งพระทัยที่มุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไป

นายแพทย์โกวิท ยงวานิชจิต รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กราบทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ของกรุงเทพมหานคร ในปี ๒๕๕๒ โดยสอดคล้องกับ ๓ ยุทธศาสตร์หลักของโครงการ TO BE NUMBER ONE ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยม ที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไข  
ปัญหายาเสพติด

- กรุงเทพมหานครได้รับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อวันที่  
๒ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ โรงเรียนวัดยายร่ม เขตจอมทอง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดชมรม  
TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๒

- การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE กรุงเทพมหานครได้ส่งเสริมและสนับสนุนการ  
ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ทั้งในประเภทชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ โดยเป็นเจ้าภาพการ  
ประกวดชมรมฯ ประเภทชุมชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๕๒ มีชุมชน ที่เข้าร่วมประกวดจำนวน ๓๘ ชุมชน  
ในพื้นที่เขต ๓๘ เขต

- การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้ส่งโรงเรียน  
วัดยายร่ม เขตจอมทอง เข้าร่วมประกวด และได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ

- และการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ได้คัดเลือก บริษัท ซีพี  
ออลล์ จำกัด (มหาชน) เขตลาดกระบัง เข้าร่วมประกวด ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ ระดับประเทศ

นอกจากนั้น กรุงเทพมหานครยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนจากชุมชนต่าง ๆ ทั้ง ๕๐ เขต จำนวน ๔,๐๐๐ คน ร่วมแสดงพลังเพื่อป้องกัน  
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ อาคารลูมพินีสถาน สวนลูมพินี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนในชุมชน

- กรุงเทพมหานครได้จัดอบรมครู และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครจำนวน  
๓๐ แห่ง เพื่อเป็นแกนนำในการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษา

- และจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแก่เยาวชนในสถานศึกษา โดยอบรมนักเรียน  
ให้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณค่าในตนเอง ตามโครงการรู้ทันชีวิต ด้วยจิตวิทยา และโครงการฝึกทักษะชีวิต  
พิชิตยาเสพติด

สำหรับผลการดำเนินงาน โครงการ โรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด ได้จัดสรร  
งบประมาณให้ตามขนาดของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวน ๔๓๕ โรงเรียน ซึ่งมีการจัดกิจกรรม ๓ ด้าน  
ได้แก่ การสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา การดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE และ กิจกรรม  
สร้างสรรค์ด้านภัยยาเสพติด

ส่วนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแก่เยาวชนนอกสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมเนื่องใน  
วันเด็กแห่งชาติ ณ สวนวชิรเบญจทัศ และกิจกรรมป้องกันยาเสพติดตามแนวศูนย์ศึกษาชีวิต ณ ศูนย์รักษาสภาพ  
ห้างเซ็นทรัลพระราม ๓ เขตยานนาวา อย่างต่อเนื่องตลอดปี

## ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

### การรับสมัครสมาชิก และจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE

- กรุงเทพมหานคร ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนและประชาชนสมัครเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๗๕,๒๖๓ คน จัดตั้งเป็นชมรม TO BE NUMBER ONE ๒,๐๕๕ ชมรม

### การจัดประชุมเครือข่าย

- กรุงเทพมหานคร ได้จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE จากสำนักงานเขต ๕๐ เขต และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนำหลักการดำเนินงานไปขับเคลื่อนสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ

- นอกจากนี้มีการจัดประชุมบูรณาการเครือข่ายติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด ประกอบด้วย ผู้อำนวยการเขต ภาควิชาที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชน จำนวน ๔๔๑ ชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการค้นหาผู้ติดยาเสพติดนำเข้าสู่ระบบการบำบัดแบบสมัครใจและติดตามผลการบำบัดต่อไป

- ได้จัดประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชนเป้าหมาย ๑๐๑ ชุมชน โดยมุ่งหวังให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด โดยมีองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงาน ปปส.กทม. กรมคุมประพฤติ ทหาร ตำรวจ และภาคประชาชน

### สำหรับการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น

- กรุงเทพมหานคร ได้ขยายการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จากเดิม ๔๖ แห่ง เพิ่มขึ้นเป็น ๗๖ แห่ง

- และการจัดอบรมอาสาสมัครประจำศูนย์เพื่อนใจวัยทำงานในสถานประกอบการ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาสุขภาพของคนวัยทำงานกับศูนย์เพื่อนใจวัยทำงาน ภายใต้การดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE

### สำหรับแผนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๓

กรุงเทพมหานครมีแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างค่านิยมการเป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติดให้ครอบคลุมทั้งในเชิงพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้กำหนดแผนการดำเนินงาน ดังนี้

ในสถานศึกษามีแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแก่เยาวชนในสถานศึกษาโดย

- การจัดอบรมครูและนักเรียนแกนนำศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๖ แห่ง เพื่อให้สามารถจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษาได้ครบ ๑๐๒ แห่ง

- การจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมในปี ๒๕๕๒ จำนวน ๓๐ แห่ง

- การจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามโครงการรู้ทันชีวิต ด้วยจิตวิทยา และโครงการทักษะชีวิต พิชิตยาเสพติด

- การจัดอบรมครู/อาจารย์ แก่นำการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในการจัดทำแผนงานและโครงการต่อต้านยาเสพติด และสามารถอบรมนักเรียนแก่นำการป้องกันยาเสพติด เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ TO BE NUMBER ONE

- และการจัดทำโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนแก่นำจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการดูแลเฝ้าระวังปัญหาเสพติดในโรงเรียน ภายใต้ชมรม TO BE NUMBER ONE และสนับสนุนการจัดกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อเสริมสร้างสถานะสถานศึกษาให้เข้มแข็งและมีนักเรียนแก่นำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ในชุมชนมีการสร้างกระแสและปลูกจิตสำนึกการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดโดย

- การจัดงานมหกรรมรวมพลคนกรุงเทพฯไม่เสพยาในพื้นที่ ๖ กลุ่มเขต เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติดครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร

- การจัดสัมมนาศึกษาดูงานผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ ชุมชนตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและผู้แทนชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำหนดทิศทางการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร

- และการจัดประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชนเป้าหมาย ๑๕๐ ชุมชน

ในสถานประกอบการ

- การประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริหารสถานประกอบการในพื้นที่ เพื่อจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE

- และพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการที่มีความพร้อม เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

การบริหารจัดการ

- กำหนดให้มีการจัดประชุมทบทวนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE แก่ผู้อำนวยการเขต ๕๐ เขต และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ

- นอกจากนั้น จะมีการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการ โครงการ TO BE NUMBER ONE กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการ TO BE NUMBER ONE ของกรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- วาระที่ ๕
- เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กราบทูลแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๑
  - ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กราบทูลแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๑

นายพิทยา จินาวัฒน์ รองเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กราบทูลรายงานแนวนโยบายการดำเนินงานยาเสพติดและแนวทางการสนับสนุนการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE

๑. แนวนโยบายการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินงาน ซึ่งโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแนวนโยบายการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้กับเยาวชน ชุมชน สถานประกอบการ ครอบครัว การเพิ่มปัจจัยบวกและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยโครงการ TO BE NUMBER ONE ถือเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จในการสร้างความตระหนักในเรื่องยาเสพติด โดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไปในชุมชนและสถานประกอบการ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้โครงการฯ ประสบความสำเร็จ คือ

๑) การใช้หลักจิตวิทยาที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยคำขวัญโครงการ “เป็นหนึ่งในไม่พึ่งยาเสพติด” หรือ “TO BE NUMBER ONE” เพราะทุกคน โดยเฉพาะเยาวชนต้องการเป็นที่ยอมรับ ต้องการแสดงคุณค่าของตนเอง และต้องการเป็นที่หนึ่ง

๒) presenter ของโครงการเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง มีอิทธิพลต่อสังคม โดยเฉพาะองค์ประธานโครงการ เนื่องจากคนไทยรักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ยังมีเหล่าศิลปินดาราที่เป็นที่ชื่นชอบของเยาวชนและประชาชนทั่วไปเป็นกำลังสนับสนุนที่สำคัญ

๓) การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงความเคลื่อนไหวของโครงการฯ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงทุกครั้งในช่วงเวลาข่าวในพระราชสำนัก

๔) มีช่องทางให้สาธารณชนและกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากสถานะขององค์ประธานฯ ทำให้สามารถระดมทรัพยากรและความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการฯ ได้เป็นอย่างดีส่งผลให้โครงการขยายขอบเขตครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ คือ นอกจากเด็กและเยาวชนแล้วยังขยายไปสู่

ชุมชน สถานประกอบการกิจการ ที่สำคัญที่สุด คือ เยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นการเสริมคุณค่าในตนเอง

๕) มีความหลากหลายของกิจกรรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่เด็กและเยาวชนนิยม เช่น ดนตรี แอโรบิก ส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ จากการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงการสร้างความตระหนักและเรียกความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดีและเพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น ควรจะต้องมีกิจกรรมอื่นเข้ามาเสริมสร้างอย่างต่อเนื่อง เช่น กระตุ้นและส่งเสริมให้ช่วยกันเพิ่มปัจจัยบวก และลดปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ช่วยกันเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นต้น

## ๒. แนวทางการสนับสนุนการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE

การสนับสนุนการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ - ปัจจุบัน สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ให้การสนับสนุนโครงการฯ อย่างต่อเนื่องประกอบด้วย

๑) สนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคและระดับประเทศ

๒) สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมให้กับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรม TO BE NUMBER ONE จำนวนรวมประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ นี้ สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรม TO BE NUMBER ONE จำนวนทั้งสิ้น ๖,๒๕๐,๐๐๐ บาท (หกล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

นอกจากนี้ในแต่ละปีที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ส. ยังได้สนับสนุนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน รวมถึงโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศอีกด้วย โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุนไปแล้วจำนวนประมาณ ๒๓ ล้านบาท

**นายวัลลภ พลอยทับทิม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์** กราบทูลรายงานแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดตามยุทธศาสตร์โครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๑ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการดำเนินงาน ดังนี้

๑. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ “รู้รอบครวั” เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม และมีความเข้มแข็งในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ ได้แก่

๑) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการปฏิบัติในระดับพื้นที่ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ให้มีบทบาทในการช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหา การผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม ตลอดจนการส่งเสริมให้องค์กรประชาสังคม ภาคเอกชน อาสาสมัครมีศักยภาพ และเป็นเครือข่ายในการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในระดับหมู่บ้านและชุมชน

๒) การพัฒนาและช่วยเหลือดูแลครอบครัว ๓ กลุ่มเป้าหมาย คือ

- ครอบครัวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเน้นการมีส่วนร่วมตามกระบวนการดูแลช่วยเหลือ การพัฒนาทักษะ และสนับสนุนการประกอบอาชีพ การทำความเข้าใจและสร้างเจตคติแก่บุคคลในพื้นที่ เพื่อให้โอกาสผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกลับสู่สังคมได้อย่างปกติ

- ครอบครัวที่มีแนวโน้มต่อปัญหาเสพติด โดยเน้นในเรื่องการสำรวจ คัดเลือก และจำแนกครอบครัวที่สมาชิกมีพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือโดยการให้คำปรึกษา การสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ การส่งเสริมกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ด้วยกระบวนการให้ความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ รวมถึงการสร้างเครือข่ายครอบครัวในแต่ละพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือเอื้ออาทรกันและกัน

- และกลุ่มครอบครัวทั่วไป โดยเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนและครอบครัว การบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง

๓) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว เพื่อสร้างกระแสความตื่นตัวเรื่องความสำคัญของครอบครัว ด้วยการจัดมหกรรมป้องกันยาเสพติดตามยุทธศาสตร์รื้อครอบครัว กิจกรรมการเดินรณรงค์ “พลังแม่ พลังครอบครัว เป็นรั้วป้องกันยาเสพติด”

ทั้งนี้ การดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าว เป็นการดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยในระดับจังหวัดมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการบูรณาการ และประสานการดำเนินงานในภาพรวม ส่วนในระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน โดยที่ทำการปกครองอำเภอเป็นหน่วยรับผิดชอบในการขับเคลื่อนแนวปฏิบัติในภาพรวม

๒. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นจำนวนเงิน ๖,๒๕๐,๐๐๐ บาท (หกล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๓ ในระดับพื้นที่ ระดับภาค และระดับประเทศ

นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินโครงการที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการฟื้นฟูผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยงในบ้านพักใจ จังหวัดสระบุรี การพัฒนาสังคมเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดบนพื้นที่สูง และโครงการหอพักสีขาว โดยได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านยาเสพติด แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

วาระที่ ๖ องค์ประธานพระราชทานแนวทางและแผนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๓ และทรงติดตามงานที่ได้พระราชทานพระดำริ ในปีที่ผ่านมา ดังนี้



ข้าพเจ้ารอคอยวันที่จะมาประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปีนี้เป็นพิเศษ เพราะต้องเลื่อนมาหลายครั้ง การประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปี ๒๕๕๒ แผนการดำเนินงานปี ๒๕๕๓ และการมอบแนวทางให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับปีนี้จึงล่าช้าไปค่อนข้างมาก

ปี ๒๕๕๒ เคยแจ้งในที่ประชุมเพื่อทราบว่าได้พยายามทำงานโครงการนี้ด้วยความตั้งใจจริงและมีความประสงค์จะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ ซึ่งหวังว่าจะได้ช่วยรัฐบาลดูแลกลุ่มเป้าหมายหลัก ซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนเป็นสำคัญ

ในกลุ่มเยาวชนวัยรุ่นมีทั้งกลุ่มเสฟ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มทั่วไป ซึ่งสมาชิกของเราในกลุ่มนี้ ตามรายงานปี ๒๕๕๒ ก็มีประมาณ ๑๑,๐๘๑,๒๐๘ คน ได้เคยให้สัมภาษณ์ว่าต้องรักษางานเดิมให้มีมาตรฐานและให้คิดริเริ่มพัฒนางานใหม่อยู่เสมอ โดยเน้นเรื่องคุณภาพให้มากขึ้นเพราะกลุ่มเยาวชนวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่เราต้องเข้าใจถึงธรรมชาติ ความสนใจและความต้องการ ซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรมต่างๆ ของเขา ถ้าเราไม่คิด ไม่ทำอะไรใหม่ๆ ให้ทันสมัย เราก็ตามเขาไม่ทัน เมื่อตามไม่ทันก็จะพูดกันไม่เข้าใจ บางกิจกรรมบางเรื่องเราจึงต้องเอา Trend ใหม่ๆ มาใช้เพราะจะทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ที่สำคัญถ้าเป็นพวกเดียวกันแล้วจะพูดจะบอกให้ทำอะไรย่อมได้ผลกว่า ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องสร้างให้เกิดขึ้นและคงไว้อยู่เสมอ เพราะเด็กรุ่นใหม่จะเกิดและเข้ามาอยู่ในวงจรเพิ่มขึ้นตลอดเวลา

ยุทธศาสตร์การรณรงค์เพื่อสร้างกระแส “ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ” เป็นยุทธศาสตร์สำคัญ สมาชิกกรุ่นเก่ารุ่นใหม่ต้องสืบสานถ่ายทอดต่อกัน ถ้าทำได้ ข้าพเจ้าก็อยากจะไปให้ถึงระดับที่เราสามารถสร้างสังคม TO BE NUMBER ONE ให้เกิดขึ้นให้ได้ เพราะถ้าเกิดสังคมนี้ได้ คนในสังคมก็จะช่วยดูแลซึ่งกันและกันต่อไป เท่ากับเราสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้กับคนในสังคมได้ในระดับหนึ่ง

ส่วนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับเยาวชน รวมทั้งการสร้างและพัฒนาเครือข่าย ก็เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้างและพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ เป็นยุทธศาสตร์ที่จำเป็นเพื่อรองรับการดำเนินงานให้เกิดความเข้มแข็ง และยั่งยืนต่อไป

การทำงานกับเยาวชน โดยเฉพาะการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ ให้มีค่านิยมที่เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ต้องอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจและเข้าถึง ซึ่งข้าพเจ้าใช้กิจกรรมต่างๆ ของโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นเครื่องมือ เพื่อส่งผ่านความรู้ ประสบการณ์ และเสริมสร้างทักษะทางอารมณ์ สังคม ให้แก่สมาชิก งบประมาณที่ใช้ส่วนใหญ่ จึงเพื่อให้โอกาสทางสังคมแก่เยาวชนจัดให้มีเวทีสำหรับการแสดงออกอย่างเหมาะสมตามวัย

ปัจจุบัน ยังมีหลายคนไม่ค่อยเข้าใจงานที่ต้องทำกับเยาวชนวัยรุ่น โดยเฉพาะในกลุ่มที่น่าเป็นห่วงว่าจะมีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สิ่งแรกที่ต้องคิดและทำคือ คึงเขาออกมาจากความเสี่ยง นอกเหนือจากนี้ ก็เป็นเรื่องที่เราต้องคิดเพิ่ม เพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเขาไปสู่คุณภาพ ให้เป็นคนมีจิตใจที่เข้มแข็ง มีความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อที่เขาจะสามารถเป็นได้ทั้งคนดีและคนเก่งต่อไป

พูดถึงเรื่องนี้ ก็ต้องพูดถึง โครงการ TO BE NUMBER ONE IDOL อยากให้โครงการของเราสร้าง IDOL สำหรับสมาชิกของเราขึ้นเอง โดยไม่จำเป็นต้องไปเอาดารา ศิลปิน หรือคนอื่นมาเป็น IDOL ก็ได้และการสร้าง TO BE NUMBER ONE IDOL เพื่อให้ต้นแบบของเหล่าสมาชิกทั่วประเทศ จะช่วยแสดงให้เห็นว่าทุกคนมีดีอยู่ในตัว

หากได้รับโอกาส ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ประกอบกับความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของตัวเอง ตามกรอบแนวทางซึ่งเป็นที่ยอมรับ จะช่วยให้เยาวชนวัยรุ่นพัฒนาตนเอง ทั้งด้านการเรียน และความประพฤติ จนสามารถเป็น IDOL ของเพื่อนๆ ได้ ซึ่งถ้ากระแส TO BE NUMBER ONE IDOL ประสบความสำเร็จ เชื่อว่าจะเป็นแรงจูงใจ ให้เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE หันมาเอาใจใส่และรับผิดชอบด้านการเรียน และดูแลตนเอง ให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมยิ่งขึ้น สำหรับการพิจารณาคัดเลือก อยากให้มี IDOL จำนวนหนึ่งในแต่ละปี เพื่อให้ได้ต้นแบบที่มีความหลากหลาย เพราะคนเก่งและดีต้องมีได้หลายคน และส่วนใหญ่ก็คงอยู่ในสถานศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และอาชีวศึกษา ก็ขอฝากไปทางกระทรวงศึกษาธิการ ให้ช่วยเป็นเจ้าภาพหลักและร่วมให้การสนับสนุนด้วย ส่วนงบประมาณประจำปีที่ว่าต้องเพิ่มขึ้นอีกนั้น ข้าพเจ้า ขอให้ปรึกษากับท่านผู้แทนสำนักงานงบประมาณ ซึ่งวันนี้ท่านได้มาร่วมประชุมกับพวกเราด้วย

อีกเรื่องหนึ่ง ที่ทำให้ดีใจมากก็คือ การที่กรมราชทัณฑ์เห็นความสำคัญของกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE และต้องการนำไปเป็นแนวทาง ในการดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศ เพื่อให้โอกาสพวกเขาได้เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE และได้ฝึกเป็นแกนนำ ในการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ภายใต้กฎระเบียบของเรือนจำ ต้องของชมเชย ทั้งกรมราชทัณฑ์ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่ริเริ่มการดำเนินกิจกรรมนี้ในเรือนจำ ในสถานพินิจฯ และในศูนย์ฝึกอบรมฯ ข้าพเจ้าจะขอเป็นกำลังใจ หากมีสิ่งใดที่ข้าพเจ้าช่วยได้ ข้าพเจ้ายินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ และเมื่อดำเนินการแล้ว ในฐานะที่กรมราชทัณฑ์เป็นกรมการใหม่ก็ขอให้รายงานความก้าวหน้าในการประชุมด้วย

สำหรับแนวทางในการดำเนินงานปี ๒๕๕๓ แม้จะผ่านมากเกือบครึ่งปีแล้วข้าพเจ้าก็มีเรื่องที่จะฝากไว้ดังนี้

เรื่องที่ ๑ ขอให้เร่งส่งสรุปผลการดำเนินงาน โครงการรณรงค์เลิกยาเสพติด ๕๘๐ ชีวิต ที่หน่วยงานหลักได้ร่วมกันทำ เพื่อที่จะได้พิจารณานำขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงพระกรุณาทราบถึงผลสำเร็จต่อไป

เรื่องที่ ๒ ขอให้กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร รายงานความก้าวหน้า เรื่องการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลสำคัญๆ ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดภูมิภาคและเขตกรุงเทพมหานคร ในการประชุมปีหน้าด้วย

เรื่องที่ ๓ ขอให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาขยายผลการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ให้ครอบคลุมทุกจังหวัด โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน จากการติดตามงาน ข้าพเจ้าได้พบว่าศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น และศูนย์เพื่อนใจวัยทำงาน เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกมาก หากส่งเสริมให้เป็นนโยบายก็จะช่วยขยายผลได้เช่นกัน

เรื่องที่ ๔ ขอความร่วมมือกรุงเทพมหานคร ติดตามการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ใน ๕๐ เขต เพื่อประเมินความเข้มแข็งและพัฒนาการ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหากมีนโยบายไปถึงระดับเขตทุกเขต หรือมีการกระตุ้นด้วยตัวชี้วัดของกรุงเทพมหานคร การทำงาน TO BE NUMBER ONE ในกรุงเทพมหานคร คงจะชัดเจนขึ้น เพราะมีชุมชน โสณมัยอร่ามดวง และชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ เป็นต้นแบบที่ดีอยู่แล้ว

เรื่องที่ ๕ การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เป็นเรื่องใหม่และน่าสนใจ เพราะถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักจึงอยากให้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลสำเร็จของการดำเนินงาน

เรื่องที่ ๖ การรณรงค์ด้วยกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ ถือเป็นยุทธศาสตร์หลัก และมีความสำคัญในเชิงจิตวิทยาความเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE และความรู้สึกเป็นหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด ต้องคงกระแสมันที่มีพลังอย่างต่อเนื่อง เพราะจำนวนสมาชิกอายุระหว่าง ๑๐-๒๔ ปี มีทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ที่เติบโตขึ้น และต้องการโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม เช่นกัน

เรื่องที่ ๗ การไปเยี่ยมชมติดตามผลงานและให้กำลังใจสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดภูมิภาคและในเขตกรุงเทพมหานคร ถือเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องทำงานตลอดปี

เรื่องที่ ๘ ขอให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิตเป็นผู้ประสานการเข้าร่วมประชุมที่ประเทศเม็กซิโก รวมทั้งการขอสนับสนุนงบกลางจากคณะรัฐมนตรี ตามที่ได้รายงาน

แม้ว่าการประชุมในปีนี้จะล่าช้าไปค่อนข้างมาก แต่ข้าพเจ้ายังคงเชื่อมั่นว่าพวกเรามีความพร้อมและมีแผนดำเนินงานที่ชัดเจนอยู่แล้ว ในโอกาสนี้ ขอต้อนรับท่านคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง และขอขอบใจทุกๆท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือ และช่วยสนับสนุนข้าพเจ้าในการทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จนมีพัฒนาการและประสบความสำเร็จ ระลึกอยู่เสมอว่า ไม่อาจทำงานนี้ได้สำเร็จโดยลำพัง ถ้าไม่มีท่านทั้งหลาย รวมทั้งสมาชิก TO BE NUMBER ONE จากทั่วประเทศ คอยเป็นกำลังใจ ช่วยเหลือและร่วมทำงานด้วยความเข้มแข็งตลอดมา

มติที่ประชุม      หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบแนวทางพระราชทาน

เลิกประชุม      ๑๗.๐๐ น.

นางสาวเนตรชนก   บัวเล็ก      ผู้จรรยาบรรณการประชุม  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หม่อมหลวงยุพดี   ศิริวรรณ      ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
ที่ปรึกษาสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE